

## พันธกิจของแผนการฝึกอบรม/หลักสูตรอนุสาขาภาววินิจฉัยระบบประสาท

ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีความต้องการในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อรองรับการขยายศักยภาพการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ รวมทั้งนโยบายการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ในระดับภูมิภาค (Medical Hub) สังคมผู้สูงอายุ และความซับซ้อนของโรค นอกจากนี้ ความรู้ทางประสาทวิทยาและความรู้เกี่ยวกับโรคทางระบบประสาทต่างๆ มีเพิ่มมากขึ้นทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ซึ่งการตรวจทางรังสีวิทยาวินิจฉัยเป็นการตรวจที่สำคัญที่จะช่วยในการวินิจฉัยโรค บอกระยะของโรค รวมถึงการตัดสินใจให้การรักษา ความรู้ทางรังสีวิทยาวินิจฉัยระบบประสาทจึงต้องมีการพัฒนาต่อเนื่องอยู่เสมอ รวมถึงมีความต้องการที่จะมีหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางอนุสาขาภาววินิจฉัยระบบประสาทที่มีมาตรฐาน สามารถตอบสนองความต้องการของระบบสุขภาพและความต้องการอาจารย์แพทย์ในการผลิตแพทย์เพิ่ม

โดยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีความร่วมมือกับเขตสุขภาพที่ 6 ที่จะดูแลสนับสนุนบริการและวิชาการทางการแพทย์ รวมถึงจัดการปัญหาสุขภาพที่สำคัญในเขตสุขภาพดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามโครงการของแผนยุทธศาสตร์กรมการแพทย์ในระยะที่ 1 และมีความเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานของโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสำคัญของความต้องการของระบบสุขภาพที่ต้องการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความต้องการอาจารย์แพทย์เพื่อการผลิตแพทย์เพิ่มดังกล่าว จึงได้กำหนดพันธกิจของการฝึกอบรม เพื่อที่จะผลิตรังสีแพทย์อนุสาขาภาววินิจฉัยระบบประสาทที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ มีทักษะด้าน non-technical skill อื่นๆที่เกี่ยวข้อง สามารถจะปฏิบัติงานด้วยตนเองได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานคุณภาพวิชาชีพ สามารถปฏิบัติงานแบบสหสาขาวิชาชีพพร้อมกับแพทย์สาขาอื่น ๆ รวมถึงบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานการดูแลแบบองค์รวม มีจริยธรรมและเจตคติที่ดี สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สามารถปฏิบัติงานในสถาบันที่มีการฝึกอบรมแพทย์ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์และแพทย์ท่านอื่นได้ และมีศักยภาพสามารถเป็นอาจารย์แพทย์ได้ ควบคู่ไปกับการรู้จักจัดสมดุลระหว่างการทำงานและการรักษาสุขภาพของตนเอง

ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เปิดหลักสูตรการฝึกอบรมวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาภาววินิจฉัยระบบประสาท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบันมีรังสีแพทย์อนุสาขาภาววินิจฉัยระบบประสาท ที่สำเร็จการอบรมแล้ว 15 คน โดยในปัจจุบันมีรังสีแพทย์ที่สำเร็จการอบรม 10 คนได้ปฏิบัติงานในภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย